

Triển vọng thu hút đầu tư ở Tiên Hải

Tiên Hải vốn là huyện có thể mạnh phát triển ngành công nghiệp như sản xuất vật liệu xây dựng, sứ, thủy tinh, pha lê cao cấp... Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập khu kinh tế Thái Bình, trong đó có 16 xã của Tiên Hải có cơ hội để công nghiệp bứt phá trong tương lai.



Sản xuất sứ dân dụng ở Tiên Hải.

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiên Hải, năm 2017, ngành công nghiệp của huyện có sự đột phá phát triển trên các lĩnh vực. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng cao mà còn mở ra triển vọng mới trong thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước về địa bàn. Hiện tại, toàn huyện có 332 doanh nghiệp, trong đó 85 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: gạch ốp lát, sứ vệ sinh, sứ mỹ nghệ, sứ dân dụng, thủy tinh cao cấp, nước khoáng... Ngoài ra, nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì với 23 làng nghề và 1 xã nghề ở 20 xã, thu hút hơn 20.000 lao động. Việc đầu tư mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp, tiểu thủ công

nh nghiệp của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, hàng loạt sản phẩm tiêu biểu như gạch granit của Viglacera, Ceramic Long Hẩu, Mikado, Cirencó, sứ Hảo Cảnh, sứ Ceravi, sứ Long Hẩu, sứ Đồng Lâm, thủy tinh pha lê, nước khoáng Vital được tiêu thụ rộng khắp trên thị trường cả nước và xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới, chiếm trên 60% sản

lượng của ngành. Thành công của các doanh nghiệp đã mở ra triển vọng để Tiên Hải huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Thuận lợi hơn trong phát triển công nghiệp ở Tiên Hải là có hệ thống cung cấp khí đốt phục vụ sản xuất công nghiệp được đưa từ ngoài biển vào đất liền với sản lượng 200 triệu

ven biển nối liền Thái Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh hoàn thành thì khoảng cách từ Tiên Hải đến cảng biển nước sâu Đình Vũ và sân bay quốc tế Cát Bi sẽ giảm còn dưới 30km, rất thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa. Năm bắt trước những cơ hội đó, năm 2017 Tiên Hải có thêm 27 dự án xin chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.000 tỷ đồng, trong đó 15 dự án được cấp chủ trương đầu tư, 9 dự án có quyết định cho thuê đất. Một số dự án lớn đã và sẽ hình thành như máy sản xuất các phụ tùng túi khí và vỏ lăng ô tô của Công ty Toyoda Gosei (Nhật Bản) sẽ được khởi công vào tháng 3/2018 tại khu công nghiệp Tiên Hải, Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp nâng công suất lên 28.000 tấn thủy tinh lên 50.000 tấn/năm, Công ty Cổ phần Vinafrít đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao Mikado Gypsum công suất 10 triệu m²/năm, Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình đã hoàn thành dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch Porcelain - Granit công suất 6 triệu m²/năm...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ngoài cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành, Tiên Hải đã tích cực tham gia quy hoạch mở

rộng khu, cụm công nghiệp, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, tư vấn địa điểm đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thường xuyên mở các lớp đào tạo lao động đủ sức đáp ứng yêu cầu cho các nhà đầu tư. Đối với công tác quy hoạch, huyện đã tham mưu cho tỉnh quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải từ 251ha lên 466ha, điều chỉnh cụm công nghiệp Tây An từ 15ha lên 70ha, cụm công nghiệp Nam Hà từ 20ha lên 70ha, bổ sung mới cụm công nghiệp An Ninh 70ha, đồng thời giữ nguyên quy hoạch cũ để phát triển các xã, thị trấn cần cứ tình hình và phương hướng sử dụng đất để quy hoạch đất đai cụ thể cho phát triển làng nghề. Đối với các nghề có nhu cầu sản xuất tập trung, mỗi xã cần dành từ 5 - 7ha để phát triển. Ngoài ra, huyện cũng sẽ đào tạo mới 1.000 lao động trở lại mỗi năm để đáp ứng nhu cầu lao động cho các nhà đầu tư.

Với tiềm năng, thế mạnh trên, Tiên Hải được đánh giá là mảnh đất vàng sinh lời cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

THU THỦY

Năm 2020 cả nước sẽ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(nhandan.com.vn) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 2.853 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 31,96%. Trong đó, có khoảng 295 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và 42 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 huyện so với cuối năm 2016.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, các địa phương cả nước tập trung vào các tiêu chí nâng cao đời sống của người dân, bảo đảm môi trường nông thôn, nhất là nước sạch cho người dân nông thôn... phấn đấu đến năm 2020, cả nước sẽ có 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình hỗ trợ quốc tế 2017 về nông nghiệp



(vtv.vn) Ngày 11/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế 2017 về nông nghiệp.

Chủ đề hội nghị năm nay là "Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ nông sản".

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai và thị trường nhưng 11 tháng qua toàn ngành Nông nghiệp của Việt Nam vẫn đạt tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 33,14 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay, trong đó nhiều mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao chưa từng có như thủy sản, lâm nghiệp và rau quả.

Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm

(chinhphu.vn) Chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm" do Bộ Công Thương phát động diễn ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 và các dịp nghỉ lễ bắt đầu sôi động, tình trạng buôn lậu có thể diễn biến phức tạp.

Đây là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động tuyên truyền thông tin người dân trên cả nước cùng cam kết hành động vì an toàn thực phẩm trong năm 2017 và 2018. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, quan điểm chỉ đạo của chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 chỉ rõ việc bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và là quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như của mỗi người dân. Ngay tại buổi lễ, hàng trăm người đã ký tên trực tiếp hưởng ứng chiến dịch "Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm".

Thông qua hình thức lấy chữ ký trực tiếp và lấy chữ ký điện tử tại trang web: antoanthucphamhd.vn và trang fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm, chiến dịch dự kiến thu hút hàng triệu người tham gia.

NGUYỄN HÌNH

AN MỸ Người dân chưa mặn mà sử dụng nước sạch

Xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) có nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng cấp nước từ cuối năm 2015, tuy nhiên đến nay tỷ lệ hộ dân đầu tư lắp đặt đường ống và đồng hồ cấp nước vẫn xếp vào tốp cuối của huyện.

Ông Vũ Tiến Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng cho biết: Đầu năm 2014, Công

ty nhận chuyển giao nhà máy nước sạch xã An Mỹ từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Khi nhận bàn giao, nhà máy trong tình trạng đầu tư xây dựng dở dang, xuống cấp nghiêm trọng. Đường ống cấp nước cho 6 thôn của xã An Mỹ bị vỡ hỏng, khi cấp nước tỷ lệ thất thoát nước lên đến 62,5%. Công ty phải đầu tư cải tạo lại toàn

phần nhà máy, lắp đặt bổ sung hệ thống công nghệ nâng công suất nhà máy lên 2.000m³/ngày đêm, đồng thời mở rộng địa bàn cấp nước sang xã An Thanh. Từ cuối năm 2015 đến tháng 10/2017, hộ dân đầu tư lắp đặt đường ống nước sạch của xã An Thanh đạt tỷ lệ 50%, còn xã An Mỹ chỉ có 370/3.220 hộ sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 11,5%.

Sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ,

từ đầu tháng 11/2017 đến nay, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã tới thôn của An Mỹ phối hợp với Công ty thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về lợi ích, tầm quan trọng của nước sạch dưới nhiều hình thức. Tình hình đã có sự chuyển biến tích cực hơn, song đến ngày 30/11/2017 xã An Mỹ mới có 511 hộ/3.220 hộ đăng ký đầu tư lắp đặt đường ống nước sạch, đạt tỷ lệ 15,8%.

Ông Nguyễn Duy Điền, Phó Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết: Tỷ lệ hộ dân đăng ký đầu tư lắp đặt đường ống nước sạch của xã thấp là do thói quen dùng nước mưa và nước giếng khoan phục vụ ăn uống, sinh hoạt của người dân tồn tại nhiều năm nay, bà con chưa hiểu hết lợi ích của nước sạch. Anh Trần Ngọc Oanh, thôn Tô Đề cho biết: Chất lượng của nhà máy nước rất tốt, đảm bảo, nhưng gia đình tôi đã đầu tư giếng khoan, bể lọc nước, bể đựng nước mưa, nếu dùng nước sạch thì lại bỏ phí các công trình này và phải đầu tư thêm vài triệu đồng đầu tư, mua téc dụng nước nên cũng khó khăn. Ngoài nguyên nhân trên, ông Điền cũng cho biết: Từ tháng 10/2017 trở về trước, sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương với Công ty chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn

thể của xã có thời điểm còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân có tư tưởng e ngại, ngại khó ngại khổ chưa muốn lắp đặt đường ống, sử dụng nước sạch. Do hệ thống đường ống bị hỏng khiến nước bị thất thoát và chất lượng nước một số thời điểm chưa bảo đảm gây mất niềm tin đối với một số hộ dân. 100% đường thôn, ngõ xóm của xã đã được bê tông hóa, để đầu tư hệ thống dẫn nước phải cắt bê tông nhưng nhân dân một số thôn vẫn chưa đồng thuận. Tiến độ đầu tư, lắp đặt đường ống, đồng hồ có thời điểm chưa kịp thời.

Trả lời về những vấn đề ông Điền nêu, ông Vũ Tiến Tuấn cho biết: Công ty tiếp nhận toàn bộ các ý kiến phản hồi của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực phối hợp từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất. Công ty đã tiến hành thay thế, lắp đặt mới toàn bộ đường ống cả 6 thôn của xã An Mỹ, huy động tài lực vật tư, phương tiện, nhân lực đến nay đã hoàn thành lắp đặt đường ống cấp III đến hộ gia đình 2 thôn, 4 thôn còn lại đang thi công dự kiến hết tháng 12/2017 sẽ hoàn thành. Để giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn về kinh phí, Công ty có cơ chế hỗ trợ đường ống lắp đặt sau đồng hồ, tạo điều kiện để bà con được trả góp



Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng lắp đặt đường ống và đồng hồ cấp nước cho người dân trong vùng dự án.

THÀNH PHỐ Nhiều điểm tập kết rác ô nhiễm

Mỗi ngày thành phố Thái Bình có trên 130 tấn rác sinh hoạt. Lượng rác này do công nhân vệ sinh tại các phường, xã, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu gom để chuyển đến các điểm trung chuyển, tập kết rác sau đó được vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Quy trình khép kín như vậy nhưng trên thực tế nhiều điểm tập kết lại đang là nguồn gây ô nhiễm.

Thời gian gần đây, người dân sống tại xã Đông Hòa liên tục phản ánh các điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên trục đường giao

thông tuyến tránh S1 chạy qua địa bàn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mặc dù UBND xã Đông Hòa đã nhiều lần phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã và tổ chức thu gom, tập kết rác thải về đúng điểm quy định, vậy mà vẫn còn 2 bên tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt và càng biến chuyển truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồ rác đúng nơi quy định, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác vẫn chưa được cải thiện. Theo quan sát của

ảnh hưởng đến người tham gia giao thông mỗi khi đi qua đây.

Cũng chung tình trạng đó, tại điểm tập kết rác thải sinh hoạt trên đường tránh S1 thuộc địa phận xã Tân Bình, người dân cũng đang phải từng ngày sống chung với ô nhiễm khiến bà con rất bức xúc. Đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt, thế nhưng lâu nay bà Ngô Thị Quỳnh, thôn Rinh, xã Tân Bình cũng như nhiều hộ dân khác luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm từ mùi hôi thối của điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Bà Quỳnh cho biết: Điểm tập kết rác này đã tồn tại được vài năm nay. Từ ngày có điểm tập kết rác này đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Lượng rác thải tồn đọng nhiều ngày, không được thu gom đưa đi xử lý ngay nên người dân chúng tôi phải sống chung với ô nhiễm. Hơn nữa, ý thức của nhiều

người dân chưa cao, chỗ cả bao rác thải sinh hoạt vứt ngay mép đường giao thông. Mỗi khi gió to, lượng xe lưu thông lớn rác thải lại bay lung tung khắp đường, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm đi chuyển điểm tập kết rác thải sinh hoạt này đến vị trí khác, cách xa khu dân cư.

Hay tại điểm tập kết rác thải xã Vũ Lạc, do nằm cách xa khu dân cư nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cộng đồng nhưng lại gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị cho những ai đi qua trục đường này. Không chỉ ô nhiễm tại điểm tập kết mà rác thải được vứt bừa bãi hai bên lề đường. Chỉ cách điểm tập kết rác vài chục mét, những bãi rác bất đắc dĩ này nằm chình ịch, chồng chất lên nhau, nơm nớp, nào vỏ bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm... được

vỏ tư xả thải hai bên đường. Mặc dù các thôn đều có tổ thu gom rác thải sinh hoạt nhưng do thói quen, sự thiếu ý thức mà nhiều người vẫn vứt tư xả rác tại nơi công cộng, không quan tâm đến môi trường sống đang ngày càng trở nên ô nhiễm.

Để thực hiện đúng mục tiêu của UBND thành phố là "năm trật tự văn minh đô thị", với quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, cấp ủy, chính quyền một số địa phương trên địa bàn thành phố cần nghiêm túc

vào cuộc, thực hiện thường xuyên, liên tục Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt, sớm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

ĐỨC DÙNG



Rác thải thường xuyên được đốt tại điểm tập kết xã Tân Bình (thành phố Thái Bình).